

## คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนพะยอม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลโนนพะยอม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดง ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>๕</b>
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๖ - ๗
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘ - ๑๖
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๗ - ๑๙
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	
แผนงานสการศึกษาศึกษา	๒๑ - ๒๒
แผนงานสาธารณสุข	๒๓ - ๒๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๕ - ๒๖
แผนงานงบกลาง	๒๗
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๘ - ๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	
แผนงานการเกษตร	๓๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒ - ๓๖
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๗ - ๓๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.๐๒/๑) ๔๐ - ๕๕

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

**ส่วนที่ ๒ บัญชี  
โครงการ/กิจกรรม**